

# ใบความรู้ที่ 1.1 (อาชีพในงานทัศนศิลป์)

## อาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Designer)

### ลักษณะงานมี ๓ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑ การออกแบบเลขศิลป์ทางการพิมพ์ ได้แก่ การออกแบบเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ ภาพโฆษณา เครื่องหมายการค้า บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด

๑.๒ การออกแบบเลขศิลป์สิ่งแวดลอม ได้แก่ การออกแบบที่แสดงสินค้า นิทรรศการ ตัวอักษร สัญลักษณ์ของอาคารสถานที่ เครื่องหมายจราจร แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในที่สาธารณะ

๑.๓ การออกแบบหัวเรื่องภาพยนตร์และโทรทัศน์ ภาพนิ่งโฆษณาทางโทรทัศน์ และภาพยนตร์โฆษณา

### คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีทักษะทางวิชาชีพโดยสามารถสื่อสารได้ชัดเจน และตรงเป้าหมาย รอบรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความใฝ่รู้ในเรื่องต่าง ๆ รอบตัว ช่างสังเกต มีทักษะทางภาษาดี มีจริยธรรมโดยไม่ลอกเลียนความคิดของผู้อื่น และมีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีวินัยของนักออกแบบ คือ ตรงต่อเวลา มีความพร้อมในการทำงาน และไม่เอาเปรียบลูกค้า

### การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ควรเป็นผู้ที่มีความต้องการเป็นนักออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าใจลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพนี้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (๔ ปี) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในระหว่างภาค ฤดูร้อน สามารถสร้างเสริมประสบการณ์โดยฝึกงานในด้านที่ตนเองสนใจ และถนัดกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทออกแบบกราฟิก บริษัทโฆษณา บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา สำนักพิมพ์หรือองค์กรอื่น ๆ การคัดเลือก เข้าศึกษาจะต้องสอบวิชาพื้นฐานทางศิลปะและความถนัดทางศิลปะเฉพาะด้านเพิ่มเติม

### แนวทางในการประกอบอาชีพ

ทำงานเป็นนักออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ดำเนินกิจการทางด้านกราฟิก การพิมพ์และการโฆษณาหรืออาจเป็นเจ้าของกิจการเอง ความสำเร็จในอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว และการพัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมในการเป็นหัวหน้างานได้ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในประเทศและต่างประเทศ

## อาชีพนักออกแบบเครื่องแต่งกาย

### ลักษณะงาน

สร้างแบบผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ออกแบบโดยพิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย ต้นทุน รายการทางเทคนิคต่าง

ๆ วิธีการผลิต และความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย รุ่งแบบ นำภาพเขียนเสนอขอความเห็นชอบ จากฝ่ายจัดการหรือลูกค้า และต้องตัดแปลงแก้ไขแบบตามความจำเป็น

#### คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ ประณีต มีใจรักและสนใจในวิทยาการและแฟชั่นใหม่ ๆ เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น มีศิลปะ และมีรสนิยมการแต่งกายดี

#### การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ศึกษาต่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ หรือสาขาศิลปะการออกแบบทัศนศิลป์ ในสถาบันอุดมศึกษา

#### แนวทางในการประกอบอาชีพ

เป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายของห้องเสื้อ สถาบันสอนการออกแบบ เป็นนักออกแบบอิสระ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เปิดห้องเสื้อออกแบบเครื่องแต่งกาย

## อาชีพนักออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

#### ลักษณะงาน

เป็นอาจารย์สอน ศิลปิน เป็นนักออกแบบเซรามิก และสามารถทำต้นแบบจนถึงขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้

#### คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

เป็นผู้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ รักงานศิลปะ ชอบค้นคว้า ทดลองประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ มีความสนใจและติดตามงานศิลปะอื่น ๆ มีความอดทน และสู้งานหนัก

#### การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ หรือสายวิทยาศาสตร์ หรืออาชีพศิลป์ ปวช.ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รัับนักศึกษา ปีละประมาณ ๒๕ คน โดยผ่านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

#### แนวทางในการประกอบอาชีพ

เป็นมัณฑนากร หรือนักออกแบบเซรามิก ในหน่วยงานของราชการ โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นศิลปินอิสระศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศหรือต่างประเทศ คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสำเร็จ คือ จะต้องมีความตั้งใจดีเลิศต่องานที่ทำ รักงานที่ทำ มีความอดทน และสู้งานหนัก

# อาชีพช่างตกแต่งหน้าร้าน (นฤมิตศิลป์)

## ลักษณะงาน

เขียนภาพศิลป์ และจัดแสดงหน้าร้านหรือสถานที่แสดงสินค้าอื่น ๆ เขียนภาพสเกตช์และแผนผังการ แสดง ออกแบบและให้สีสินค้าที่นำออกแสดงตลอดจน เครื่องติดตั้งอยู่กับที่หรือแผ่นป้ายโฆษณา จัดสีให้ กลมกลืนกันและออกแบบให้มีสินค้าที่จะนำออกแสดง และสร้างเครื่องติดตั้งอยู่กับที่ ให้คำแนะนำชี้แจงและ ควบคุมคนงานในการจัดวางสิ่งของที่นำออกแสดง และสร้างเครื่องติดตั้งอยู่กับที่ จัดฉากหลังและเครื่องติด ตั้งอยู่กับที่ไว้ตามที่ต่าง ๆ และจัดวางสินค้าโดยเน้นให้เห็นอย่างเด่นชัด อาจออกแบบและให้มีเครื่องหมายของ ห้างร้าน หรือป้ายแสดงรายการ หรือออกแบบและให้สีสำหรับการตกแต่งภายใน

## คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

๑. เป็นผู้มีความสนใจและมีทักษะในวิชาศิลปกรรม
๒. มีนิสัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะ
๓. มีความรู้และความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
๕. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์
๖. มีความอดทน และขยันหมั่นเพียร

## การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

๑. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ศึกษาต่อในสาขาวิชา นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลา

การศึกษาอบรมประมาณ ๔ ปี

## แนวทางในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยการรับออกแบบตกแต่งหน้าร้าน รายได้และความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับ ผลงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

## แนวทางในการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี ตามวงดุริยางค์ วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรี ตามความสามารถในเครื่อง ดนตรีที่ตนถนัด